

Trong bối cảnh cuộc tng tyn c Philippines s p di n ra và tình hình quan h Philippines-Trung Qu c m lên d i thi Tng thng Philippines Rodrigo Duterte, cam kt của Ngo i trng M m i đây v Hi p c phòng th chung v i Philippines cho th y M theo đ i ch ngh a qu c t và g n kt v i khu v c.



Vic m t Tng thng theo đ i chính sách “N c M tr c tiên” đ c b u c d a trên c ng lnh “ a n c M v đ i tr l i” đã khi n nhi u ng i Úc lo ng i v s g n kt của M đ i v i khu v c trong t ng lai. Tuy nhiên, nh ng l i bình lu n và nh ng cu c h p của Tng thng M Donald Trump có th khi n m i ng i hi u l m

về chính sách đối ngoại mới của Mỹ và gần như tuyệt đối ủng hộ Cộng hòa tại châu Á.

Khi Tổng thống có một lợi ích cá nhân không khí về một thứ gì đó, điều này sẽ dẫn đến một con đường hơn lo ngại và đường như không thể đảo ngược. Chỉ sau 3 ngày đàm phán về việc Tổng thống, Trump đã rút khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP). Đây là quyết định chính sách đối ngoại tệ nhất của ông Trump cho đến nay.

Tuy nhiên, sau khi các khu vực dành năm đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của Trump đã lo ngại về việc Mỹ rút khỏi các thỏa thuận khu vực, các quan an ninh quốc gia Mỹ lên tiếng cho rằng Trung Quốc tạo ra một mối đe dọa chiến lược. Quyết định này, được nêu trong Chiến lược An ninh Quốc gia công bố tháng 12/2017, đã tạo ra các phân ngành chính sách rõ ràng. Chiến lược này đưa ra một tầm nhìn cho khu vực, nơi mà Mỹ sẽ cạnh tranh, vượt trội và chi phối ưu thế hơn so với Trung Quốc.

Việc bùng phát cuộc chiến thương mại với Trung Quốc có liên quan nhiều đến ý định của Trump nhằm mang lại những điều khoản thương mại tốt hơn với Trung Quốc thay vì tạo ra một cuộc cạnh tranh chiến lược rằng lớn hơn so với Đối tác – Thái Bình Dương. Trên Bán đảo Triều Tiên, Trump đã công nhận nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và chấm dứt các cuộc tập trận quân sự thường niên với Hàn Quốc mà không nhận lại bất kỳ cam kết phi hạt nhân hóa nào.

Tuy nhiên, chính quyền Mỹ không chỉ có Tổng thống Trump. Vẫn có một số chuyên gia ở đó: các quan chính sách đối ngoại chi phối ưu thế, còn chiến lược của Mỹ ở Đối tác – Thái Bình Dương không thể bỏ lợi bất một cách đáng kể khi những chính sách đối ngoại trước kia của Cộng Hòa.

Đạo luật Sáng kiến Tái biến đổi Châu Á (ARIA) đã được Trump ký vào ngày cuối cùng của năm 2018. Mặc dù đạo luật này không thu hút nhiều sự chú ý khi ARIA chỉ tái khẳng định các cam kết của Mỹ với các đối tác liên minh và an ninh của mình, song nhờ đạo luật này, Mỹ cũng không định sẽ chi thêm 1,5 tỷ USD ở châu Á.

Cho luật công hợp tác hóa cam kết của Mỹ đối với việc tái sinh đối thoại An ninh Tứ giác (Quad), một cuộc họp bên giữa Mỹ, Úc, Ấn Độ và Nhật Bản trong việc thúc đẩy trật tự thế giới dựa trên quy tắc và một Ấn Độ – Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Cho đến nay, Quad vẫn thường xuyên bị chèn ép trích và hiệu quả của nó không được nhiều như những lời hứa khoa trương. Tuy nhiên, những cuộc gặp cấp cao như vậy giữa lãnh đạo 4 nước có thể được coi là một sự phô diễn sức mạnh vào thời điểm mà Trung Quốc đang trở lại với một thế giới mới. Quad thậm chí có thể tạo ra sức mạnh thực sự ở một số thời điểm – khó có thể tưởng tượng được điều gì sẽ diễn ra nếu 4 nước này tiếp tục các cuộc tập trận hải quân chung hoặc một loại hình hợp tác chung cho Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong các cuộc đàm phán về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, gọi tắt là COC.

Đối với Trump, Hải quân Mỹ đã từng công nhận các hoạt động tự do hàng hải trên Biển Đông và qua lối Eo biển Đài Loan. Chắc chắn rằng những hoạt động này có thể ngăn chặn Trung Quốc hay không, tuy nhiên, toàn khu vực nên được trấn an rằng cuộc bầu cử của Trump vẫn chưa thể chấm dứt chiến lược “xoay trục sang châu Á” mà cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama để lại.

Có rất nhiều ví dụ điển hình cho thấy chiến lược Ấn Độ – Thái Bình Dương của Mỹ vẫn đang hoạt động. Đó là các sự kiện hàng tuần ba bên Mỹ-Nhật-Úc không thể tạo ra một tầm nhìn thay thế cho Sáng kiến “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc. Tuy nhiên, bằng việc cung cấp tài chính với trách nhiệm và biện pháp bảo vệ, công nghệ việc công nghệ tránh để các nước như Hàn Phi châu Ấn các nước lớn hơn thông qua bày bán - điều này có vẻ cho thấy Mỹ đang cố gắng nhả một nước theo chủ nghĩa quốc tế mà chúng ta vẫn luôn quen thuộc.

Vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đưa ra cam kết đàm phán bảo vệ Hiệp ước phòng thủ chung (MDT) với Philippines và sự can thiệp của Mỹ ở Biển Đông. Trong bối cảnh cuộc tấn công tuyền truyền Philippines sắp diễn ra và tình hình quan hệ Philippines-Trung Quốc lên đến đỉnh cao thì Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, cam kết của Pompeo cho thấy Mỹ theo đuổi chủ nghĩa quốc tế và gần gũi với khu vực.

Úc hiện đang tính cách của ông Trump sẽ không thể làm thay đổi quan hệ không khí kéo dài hàng thập kỷ giữa hai nước. Cuộc thăm dò của Viện Lowy hồi năm 2018 cho thấy người Úc ủng hộ mạnh mẽ việc liên minh với Mỹ, dù cho mức độ tin tưởng vào Trump không hề cao.

Ngợi Úc cĩng hiều rĩng Trump không nguy hiĩm nhĩ nhĩng lợi lợ ông thợng đĩ dĩa. Trong chiện dợch tranh cĩ tợng thợng Mĩ 2016, cĩ 45% sĩ ngợi đợc hiĩ cho rĩng Úc nên giĩ khoĩng cách vợi Mĩ dợi thợi Trump. Tuy nhiĩn vao nĩm 2017, con sĩ đĩ đĩ giĩm xuĩng đĩng kĩ chĩ cĩn 29%. Trĩn thợc tợ, Trump đĩ không tĩ đĩm phĩn cĩc thĩa thuĩn thợng mợi vợi Úc, không tợ chợi ngợi tợ nĩn cĩa Úc hay cĩng không ếp buĩc Úc phợi bợt đợu trợ tiĩn cho binh lĩnh đĩng quĩn ĩ Darwin.

Vĩ vợy, thay vĩ cho rĩng cĩc quan chợc Mĩ đĩng sĩ hĩi nhĩng đĩng bĩn luĩn tiĩp theo cĩa Trump, chũng ta nên nhĩn ra rĩng hợ chợ đĩng hy vợng Trump “trĩnh đợng”. Suợt 2 nĩm qua, Úc đĩ lo ngợi vĩc cĩc vợ trĩ trong Bĩ ngoĩ giao Mĩ bĩ khuyợt, cĩng nhĩ cĩc mợi đĩ dĩa ngợu nhiĩn vĩ đợc đĩn cĩa Trump, tuy nhiĩn, mợt chiện lợc cho ĩn ĩĩ Dợng – Thĩ Bĩn Dợng thợc sĩ đĩng xuợt hiĩn.

Dĩ cho chũng ta cĩ đợng ý vĩc Trung Quĩc là mợi đĩ dĩa nhĩ Mĩ tũyĩn bĩ hay không, thĩa thuĩn gĩy tranh cĩi nĩy, vĩn đợm bợo cĩc nguyĩn tợc cĩ bĩn cho vĩc Mĩ gĩn kợt ĩ ĩn ĩĩ Dợng – Thĩ Bĩn Dợng, vĩn mĩnh mợ hĩn bao giĩ hợ.

**Theo “ [Lowy Institute](#) ”**

**Mĩ Anh (gt)**